

เกาะติดมาตรการตัดงบประมาณรายจ่ายโดยอัตโนมัติ...บั่นทอนเศรษฐกิจสหรัฐฯ

เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สภาองเกรสของสหรัฐฯ อนุมัติกฎหมายงบประมาณชั่วคราว (Government Funding Bill) เพื่อให้รัฐบาลกลางมีงบประมาณในการปฏิบัติงานต่อไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2556 ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2556 กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้มีการตัดงบประมาณรายจ่ายโดยอัตโนมัติ (Sequester) ซึ่งจะตัดงบประมาณรายจ่ายในทุกกระทรวง (Across-the-board Spending Cuts) มูลค่า 85.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามแผนการตัดงบประมาณลงต่อเนื่องรวมมูลค่าราว 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตลอดระยะเวลา 10 ปีนับจากนี้ ซึ่งจะมีส่วนซ้ำเติมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังอ่อนแอ ทั้งนี้ ล่าสุดเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไตรมาส 4 ปี 2555 ขยายตัวเพียง 0.4% ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวต่ำที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสแรกปี 2554 เนื่องจากการใช้จ่ายด้านการทหารต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2515 ซึ่งเป็นช่วงสงครามเวียดนาม อย่างไรก็ตาม การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนที่เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนให้เศรษฐกิจยังขยายตัวได้



การตัดงบประมาณรายจ่ายโดยอัตโนมัติในปีงบประมาณ 2556



- ตัดงบประมาณด้านกลาโหมจำนวน 42.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ ลดลงจากเดิมราว 8%
- ตัดงบประมาณที่ไม่ใช่ด้านกลาโหมจำนวน 42.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งครอบคลุมหน่วยงานต่างๆ ในทุกกระทรวงของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม กำหนดให้ตัดงบประมาณด้านการรักษาพยาบาล (Medicare Spending) ลงได้ไม่เกิน 2% ของงบประมาณเดิม

คาดการณ์ผลกระทบ

EIU คาดการณ์ผลกระทบของมาตรการ Sequester ดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการมาตรการ Sequester	GDP Growth ลดลง	GDP Growth ปี 2556
ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2556	0.2%	1.9%
ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2556	0.5%	1.6%
ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2556	0.7%	1.4%

EIU คาดการณ์ว่ามาตรการ Sequester จะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ปี 2556 ชะลอการขยายตัวลงเหลือ 1.4-1.9% จากคาดการณ์เดิมที่ 2.1% และชะลอลงจากที่ขยายตัว 2.2% ในปี 2555

ประเด็นที่ต้องจับตามอง

ต้องติดตามผลกระทบจากการดำเนินมาตรการ Sequester ซึ่งมีแนวโน้มบั่นทอนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป รวมทั้งการเจรจาใหม่ของสภาองเกรสเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหาจากการดำเนินมาตรการดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นพร้อมกับการเจรจาเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะในเดือนพฤษภาคม 2556 โดยหากไม่สามารถเจรจาตกลงเพื่อออกกฎหมายมาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวหรือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ ผลกระทบของมาตรการ Sequester ต่อเศรษฐกิจก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นดังคาดการณ์ ขณะเดียวกันการเจรจาแก้ปัญหาหนี้สาธารณะที่ใกล้ขึ้นแพดานตามที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ 16.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีกำหนดเส้นตายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 ยังเป็นความเสี่ยงสำคัญที่ต้องติดตามเช่นกัน ซึ่งหากไม่สามารถเจรจาเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะได้ทันเวลาก็มีแนวโน้มจะส่งผลซ้ำเติมให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอการขยายตัวลง อย่างไรก็ตาม การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนที่เริ่มฟื้นตัวมีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบจากมาตรการ Sequester และปัญหาต่างๆ ได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งจะช่วยให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ สามารถลดเม็ดเงินในการอัดฉีดสภาพคล่องและยุติมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องได้เร็วขึ้นอีกด้วย

การเริ่มต้นดำเนินมาตรการ Sequester เป็นปัจจัยสำคัญที่จะกดดันให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอการขยายตัวลงในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2556 อีกทั้งยังเป็นความเสี่ยงสำคัญที่จะบั่นทอนการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จากการเดินหน้าแผนตัดงบประมาณมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตลอดระยะเวลา 10 ปีนับจากนี้ ซึ่งมีแนวโน้มจะกดดันให้การส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ ชะลอลง ผู้ประกอบการไทยจึงควรตระหนักถึงผลกระทบและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยอาจขยายการส่งออกไปยังตลาดอื่นๆ ที่มีศักยภาพเพิ่มเติม เช่น อาเซียน และจีน เป็นต้น พร้อมทั้งพิจารณาทำประกันการส่งออก เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระค่าสินค้าอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาลงมาก

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด